



Seattle
Parks & Recreation

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Bruce Harrell, 市長

AP Diaz, 負責人

Chào mừng Công Viên Hoa Mai mới ở khu phố Little Sài Gòn

Công viên và Giải trí Seattle và Những người bạn của Little Sài Gòn kính mời quý vị đến tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành trong cộng đồng cho Công Viên Hoa Mai mới ở khu phố Little Sài Gòn vào Thứ Bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024 từ 12:30 đến 3 giờ chiều. Lễ kỷ niệm miễn phí sẽ có âm nhạc, ẩm thực và giải khát, người hàng xóm trong khu vực Little Saigon, màn trình diễn múa lân của Mak Fai Kung Fu và các hoạt động dành cho trẻ em.

Thị trưởng Bruce Harrell cho biết: “Được kích hoạt với các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mới, khu vui chơi dành cho giới trẻ và không gian tụ tập để tiếp cận cho các sự kiện, Công Viên Hoa Mai mới sẽ giúp thúc đẩy kết nối cộng đồng mạnh mẽ hơn ở trung tâm khu phố Little Sài Gòn thân yêu của chúng tôi”. “Dự án này thể hiện giá trị hợp tác với cộng đồng của Một Seattle và tôi rất biết ơn sự hợp tác với Friends of Little Sài Gòn để biến công viên này thành một nơi sôi động, tôn vinh lịch sử, văn hóa và đặc điểm của khu vực đặc biệt này của thành phố chúng ta. Tôi mong và đón chờ nhiều lễ Tết Nguyên Đán và các lễ kỷ niệm cộng đồng khác sẽ diễn ra ở công viên này!”

“Little Sài Gòn đã mơ về một không gian xanh, rộng mở để cộng đồng tụ tập trong hơn một thập kỷ qua. Công viên này là nơi để người lớn tuổi vui chơi, trẻ em vui chơi và nhân viên trong khu phố thường thức bữa trưa hoặc nghỉ giải lao sau giờ làm. FLS rất vui mừng khi điều này được triển khai và sẽ làm việc với cộng đồng của chúng tôi cũng như các đối tác của Thành phố để giữ cho nó an toàn và được kích hoạt”, bà Quỳnh Phạm, Giám đốc Điều hành của Friends of Little Sài Gòn.

Tất cả đều được khuyến khích đến khám phá công viên mới tọa lạc tại số 1224 S. King Street. Công viên mới cung cấp không gian mở đô thị linh hoạt cho người dân, người lao động và du khách đến khu vực lân cận. Công viên được đặt tên theo lời kêu gọi gợi ý đặt tên của cộng đồng. Công Viên Hoa Mai được chọn. Hoa Mai là tên một loài hoa màu vàng nở vào đầu xuân, tượng trưng cho sự tái sinh, cảm giác đổi mới. Từ “Mai” được phát âm là “của tôi”.

Công viên được thiết kế để cung cấp các không gian có kích thước khác nhau cho các cuộc tụ họp và sự kiện cộng đồng để tiếp cận. Công viên mới sẽ có tầm nhìn tốt và hệ thống chiếu sáng ban đêm. Công viên sẽ có khu vui chơi với bề mặt cao su đàn hồi và tường ghế bê tông với các cấu trúc vui chơi đầy màu sắc và hỗ trợ cho trẻ nhỏ. SPR đã mua khu đất rộng 0,27 mẫu Anh vào năm 2013 để cung cấp cho khu vực lân cận khả năng tiếp cận không gian mở hơn trong khu đô thị này. Nguồn tài trợ cho việc phát triển công viên được cung cấp bởi Khu Công viên Seattle.

Văn phòng Nghệ thuật & Văn hóa (ARTS) đã ủy quyền cho nghệ sĩ Seattle, Kalina Chung tạo ra một tác phẩm nghệ thuật cho công viên. Tác phẩm nghệ thuật của Chung là một tác phẩm độc lập được tạo ra thông qua nhiều cuộc trò chuyện với các thành viên cộng đồng Little Sài Gòn và CID và sẽ đóng vai trò là lối vào công viên từ đường S Jackson St. Nó được lấy cảm hứng từ Nhà ống Việt Nam – những ngôi nhà hẹp nhiều tầng – cô gặp phải trong chuyến du lịch tới Sài Gòn và các tòa nhà lân cận công viên.

“Trong nhiều ngôi nhà truyền thống xuyên Á, độ mở của cửa sổ được đặt để tạo dòng chảy và kết nối chúng ta trong không gian bên trong với vẻ đẹp bên ngoài hoặc thế giới tự nhiên. Mỗi nền văn hóa đều có những thiết kế và họa tiết truyền thống riêng liên quan đến việc thực hiện điều này, như được thấy trên lưới cửa sổ của các ngôi nhà và đền thờ. Tôi quan tâm đến việc trưng bày một loạt các mô-típ (các mô hình mang đặc trưng của Liên Á), cùng nhau thống nhất quan niệm chung của chúng ta về quê hương, trong mối liên hệ với Seattle, vùng đất này, tổ tiên của chúng ta và mối liên hệ của chúng ta với thế giới bên ngoài. Kalina Chung cho biết không phải tất cả mọi người trong thành phố đều có thể tiếp cận thiên nhiên ngay bên ngoài cửa sổ của mình, nhưng công viên này có thể làm được điều đó cho du khách.

Friends of Little Saigon là một tổ chức phi lợi nhuận có sứ mệnh bảo tồn và nâng cao sức sống văn hóa, kinh tế và lịch sử của Little Saigon. Để tìm hiểu thêm và tham gia xây dựng công viên tương lai, hãy truy cập www.flssseattle.org

Để biết thêm thông tin cập nhật về việc phát triển và xây dựng công viên, vui lòng truy cập <http://www.seattle.gov/parks/about-us/current-projects/little-saigon-park-development> hoặc liên hệ với Sai Fang tại Sai.Fang@seattle.gov.